

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Trên cơ sở tự đánh giá của Trường, đoàn chuyên gia sẽ tiến hành nghiên cứu hồ sơ minh chứng, dự giờ các tiết học lý thuyết, thực hành, phỏng vấn cán bộ, giảng viên, sinh viên và xác lập kết quả khảo sát về 4 chương trình đào tạo của Trường.

Đợt khảo sát là dịp để đánh giá chính xác, khách quan về 4 chương trình đào tạo của Trường Đại học Thái Bình, tạo cơ sở quan trọng để Trường xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đào tạo nguồn nhân lực các ngành kinh tế, kỹ thuật và tăng cường thu hút sinh viên.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

phát sinh; phun phòng bệnh đạo ôn hại cổ bông cho trà lúa trở bông trước ngày 5/5/2023 (Phun lần 1 vào thời điểm lúa thấp tho trở, lần 2 khi ruộng lúa trở thoát hoàn toàn);

- Thông tin tuyên truyền kịp thời và chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện, thành phố, hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền các biện pháp chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh kịp thời; quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, kiên quyết xử lý vi phạm, không để hàng giả lưu hành.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có diện tích đất nông nghiệp, các hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tăng cường kiểm tra, đơn đốc chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh kịp thời; quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, kiên quyết xử lý vi phạm, không để hàng giả lưu hành.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác điều tra, dự báo, chỉ đạo phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng ở vụ xuân 2023 có hiệu quả; trước mắt cần tập trung chỉ đạo phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lá, đạo ôn cổ bông cho trà lúa trở bông trước ngày 5/5/2023; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình xây dựng chương trình tuyên truyền để nông dân biết, thực hiện.

3. Cục Quản lý thị trường Thái Bình: Phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, không rõ nguồn gốc lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc nâng giá thuốc ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, trừ sâu bệnh và thu nhập của nông dân.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật chăm sóc và phòng, trừ sâu, bệnh cho lúa xuân, đặc biệt tuyên truyền về tình hình sinh trưởng của lúa và phòng, trừ sâu bệnh từ nay đến cuối vụ; chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố, hệ thống phát thanh của các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng, tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng trừ sâu bệnh bảo vệ an toàn sản xuất lúa vụ xuân năm 2023.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt kế hoạch sản xuất năm 2023; tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm chỉnh dẫn của cơ quan chuyên môn về chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, trước mắt trong tháng 4 là bệnh đạo ôn hại lá và hại cổ bông.

Khánh thành nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Nguyễn Quốc Lại

Sáng ngày 14/4, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân CCB tỉnh tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho CCB Nguyễn Quốc Lại, thôn Xuân Phong, xã Đông Quan (Đông Hưng). Hoàn cảnh của CCB Nguyễn Quốc Lại hết sức khó khăn, ông ở trong căn nhà đã xuống cấp từ lâu, lại là hộ neo đơn không nơi nương tựa. Hội CCB tỉnh và Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã hỗ trợ ông 60 triệu đồng, sau 3 tháng thi công căn nhà mới bằng rộng 36m² với tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng đã hoàn thành.

Tại lễ khánh thành, Hội CCB tỉnh và Hội Doanh nhân CCB tỉnh, huyện đã có những phần quà trao tặng CCB Nguyễn Quốc Lại. Đây là hoạt động mang đậm tình nhân văn sâu sắc, thể hiện tình nghĩa đồng đội gắn kết, sự quan tâm, chăm lo đến đời sống hội viên của các cấp hội CCB trên địa bàn tỉnh.

TIẾN ĐẠT

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 0914.590.476 0227.3831.885

Tình hình dịch Covid-19 từ ngày 7 - 14/4

Việt Nam: Ghi nhận hơn 2.080 ca mắc Covid-19 từ ngày 7 - 14/4

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, từ ngày 7 - 14/4, cả nước ghi nhận hơn 2.080 ca mắc Covid-19 mới, trong đó riêng ngày 14/4 là 780 ca. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất trong nhiều tháng qua.

Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 266 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19. 7 ngày qua, cả nước không ghi nhận bệnh nhân tử vong do Covid-19. Ngày 14/4, cả nước có 23 bệnh nhân nặng phải thở oxy.

Thái Bình: Ghi nhận ca mắc Covid-19 rải rác ở một số huyện

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ ngày 7 - 14/4, toàn tỉnh ghi nhận 23 ca mắc mới rải rác ở một số huyện. Tính đến ngày 14/4/2023, Thái Bình đã tiêm được hơn 4,358 triệu



Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

HOÀNG LANH

Chuyển hồ sơ gần 1.000 học viên Trường Cao đẳng nghề số 19 về Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thái Bình

Việc Trường Cao đẳng nghề số 19 Bộ Quốc phòng (gọi tắt là Trường CĐN19) chính thức nhận quyết định giải thể từ tháng 3/2023. Do đó, nhiều học viên đăng ký đào tạo nghề lái xe ô tô tại đây bản khoản, lo lắng trong việc hoàn thành chương trình đào tạo cũng như sát hạch cấp giấy phép lái xe. Được biết, toàn bộ hồ sơ, dữ liệu học tập có liên quan của 952 học viên của Trường CĐN19 được bàn giao lại cho Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thái Bình để tiếp tục quản lý, đăng ký sát hạch cho học viên khi có nhu cầu.

Là học viên lớp B2-K139 của Trường CĐN19, anh Phạm Văn Thao, sinh năm 1985, trú tại thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà) đã hoàn thành chương trình đào tạo, được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề nhưng chưa dự sát hạch cấp giấy phép lái xe. Hiện nay, anh Thao cùng nhiều học viên khác đang bản khoản, lo lắng khi Trường CĐN19 giải thể. Anh Thao cho biết: Mặc dù đã được thông báo hồ sơ, giấy tờ đào tạo lái xe ô tô của mình sẽ được bàn giao về Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thái Bình, tuy nhiên, chúng tôi vẫn bản khoăn chưa biết tình hình cụ thể sẽ thế nào. Kết quả học tập, đào tạo lái xe ô tô tại Trường CĐN19 có được giữ nguyên



Sát hạch lái xe tại Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thái Bình.

hay không. Chúng tôi có được đăng ký thi sát hạch cấp giấy phép lái xe luôn hay phải chờ đợi, phải đăng ký học từ đâu?... Giải đáp những thắc mắc này, ông Chu Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Trước khi Trường CĐN19, có địa chỉ tại số 784, đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình chính thức giải thể theo Quyết định số 335 ngày 28/1/2023 của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải về

việc tiếp nhận hồ sơ các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo từ Trường CĐN19 và lập hồ sơ, đăng ký và tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cho các học viên theo quy định. Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như tờ trình của Trường CĐN19 về việc bàn giao hồ sơ học viên về Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thái Bình, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thái Bình

có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ danh sách, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu có liên quan của các học viên Trường CĐN19. Đồng thời, giao Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái có trách nhiệm tiếp nhận báo cáo, đề nghị tổ chức sát hạch, danh sách thí sinh, hồ sơ học viên để học viên về Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thái Bình, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thái Bình

soát, đối chiếu danh sách học viên theo đúng quy định. Hiện nay, tổng số hồ sơ học viên mà Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thái Bình tiếp nhận từ Trường CĐN19 là 952 trường hợp.

Trung tâm Sát hạch lái xe (Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thái Bình) là đơn vị được giao xử lý, tiếp nhận trực tiếp các học viên của Trường CĐN19 đến đăng ký, hoàn thiện hồ sơ, sau đó tổng hợp danh sách để trình Sở Giao thông Vận tải. Ông Tô Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm cho biết: Do yêu cầu cập nhật thông tin về hồ sơ như: ảnh chân dung, giấy khám sức khỏe hay các thông tin khác có liên quan, các học viên sẽ cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dựa theo danh sách đã được bản giao, tiếp nhận tại Trung tâm. Để tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho các học viên, Trung tâm đã bố trí nhân viên trực trong giờ hành chính, các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Sau đó, Trung tâm sẽ tổng hợp danh sách, xếp lớp thi phù hợp. Ngoài ra, theo chia sẻ của ông Tiến, để bảo đảm quyền lợi của học viên cũng như tạo điều kiện ôn luyện lại lý thuyết, kỹ năng thực hành, học viên có thể đăng ký với Trung tâm để được ôn luyện trước khi tham gia kỳ thi sát hạch.

NGUYỄN THỜI

Phát hiện nhiều vụ sử dụng đăng kiểm và giấy phép lái xe giả mạo

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết, đơn vị đã bàn giao 2 vụ việc tài xế ô tô bị phát hiện sử dụng giấy chứng nhận kiểm định và giấy phép lái xe giả để lưu thông trên đường cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Hưng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào hồi 8 giờ 5 phút ngày 12/3/2023, tại km79+200 quốc lộ 10, thuộc địa phận thôn Lê Lợi 2, xã Đông Xuân (Đông Hưng), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra xe ô tô khách 29B-003.15 do ông Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1984, trú tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đang điều khiển đi theo hướng Thái Bình - Hải Phòng. Tại thời điểm kiểm tra giấy tờ xe, tổ công tác phát hiện và nghi vấn lái xe Phạm Văn Tuấn sử dụng giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giả; tem kiểm định an toàn kỹ thuật dán



Các giấy tờ liên quan của tài xế Phạm Văn Tuấn bị kiểm tra.

trên xe giả. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành làm việc với tài xế Tuấn, đồng thời để nghị trung cầu giám định giấy tờ, tài liệu trên. Sau khi thực hiện giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự - PC09 (Công an tỉnh) kết luận số giấy tờ trên là giả.

Tiếp tục làm việc với lái xe Tuấn, người này khai nhận mua chiếc xe ô tô 29 chỗ trên từ năm 2019, khi hết thời hạn kiểm định thì đã tìm đặt mua 2 bộ giấy tờ giả. Tiếp tục làm việc với lái xe Tuấn, người này khai nhận mua chiếc xe ô tô 29 chỗ trên từ năm 2019, khi hết thời hạn kiểm định thì đã tìm đặt mua 2 bộ giấy tờ giả. Tiếp tục làm việc với lái xe Tuấn, người này khai nhận mua chiếc xe ô tô 29 chỗ trên từ năm 2019, khi hết thời hạn kiểm định thì đã tìm đặt mua 2 bộ giấy tờ giả.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số giấy tờ giả trên, báo cáo cấp trên và phối hợp với Công an huyện Đông Hưng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hồi 21 giờ 15 phút ngày 12/12/2022, tại km74, quốc lộ 39 thuộc địa phận thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng), tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Ngình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) thực hiện chuyển đề kiểm tra, xử lý vi phạm về điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn đã kiểm

tra, phát hiện ông Đoàn Ngọc Quyền (sinh năm 1988, trú tại xã Hưng Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 29C-157.56 có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,287mg/l. Tiếp tục kiểm tra giấy phép lái xe của ông Quyền, tổ công tác nghi vấn giấy phép không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngày 13/12/2022, Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Ngình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã chuyển giấy phép lái xe nghi làm giả của ông Quyền đến Phòng PC09, Công an tỉnh để trưng cầu giám định. Kết quả, giấy phép lái xe của ông Quyền được kết luận không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Ngình sau đó đã hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Hưng thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài ra, trong 2 ngày 20/3 và 28/3/2023, trên quốc lộ 10 đoạn qua địa phận thành phố Thái Bình và huyện Đông Hưng, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện, lập biên bản, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý thêm 2 trường hợp tài xế ô tô nghi sử dụng giấy chứng nhận kiểm định giả.

Hiện nay, các vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

MINH PHÚC

THÀNH PHỐ CƯỜNG CHẾ VÀ BẢO VỆ THI CÔNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ TIẾP GIÁP VỚI KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐỒNG LỘI

Sáng ngày 14/4, UBND thành phố Thái Bình tổ chức cương chế và bảo vệ thi công hạ tầng khu dân cư tiếp giáp khu tái định cư Đồng Lội, phường Kỳ Bá và khu đất còn lại của quy hoạch khu tái định cư Đồng Lội.

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tiếp giáp với khu tái định cư Đồng Lội, phường Kỳ Bá, UBND thành phố Thái Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động và triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Quá trình triển khai thực hiện đã nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân. Đến nay đã chi trả xong tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án. Tuy nhiên, vẫn còn 3 hộ chưa chấp hành GPMB với tổng diện tích trên 700m².

Do làm tốt công tác chuẩn bị nên quá trình cương chế và bảo vệ thi công diễn ra an toàn tuyệt đối, bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật và được nhân dân vùng dự án đồng tình ủng hộ cao. Thời gian tới, thành phố Thái Bình sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động GPMB và sẽ tiến hành cương chế, bảo vệ thi công đối với các trường hợp có tình trạng y, gây khó khăn, không bàn giao mặt bằng để thi công các dự án. Việc cương chế, bảo vệ thi công sớm sẽ giúp phát huy hiệu quả vốn đầu tư, góp phần chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

MINH NGUYỆT

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH DIỄN TẬP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Sáng ngày 14/4, Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố lưới điện và công nghệ thông tin, an toàn năm 2023.

Buổi diễn tập có 7 tình huống giả định như: mất điện và gián đoạn thông tin tại Công ty Điện lực Thái Bình và khu vực trung tâm thành phố Thái Bình; sự cố gãy đổ cột vị trí 7 (BTLT-19D), đứt cả 3 pha dây dẫn và dây cáp quang OPGW, ADSS đường dây 171E11.11-173 E11.7 (trạm 110kV thành phố 2 đi trạm E11.7 Kiến Xương); sự cố đứt dây, đứt cột đường trục tại vị trí 90 đến 102 lộ 473E11.9; sự cố máy biến áp số 6 Vũ Lạc lộ 475E11.11 do Điện lực thành phố quản lý vận hành bị quá tải 145% do thời tiết nắng nóng kéo dài; sự cố sét đánh đứt dây dẫn và dây thông tin điện lực tại các vị trí từ cột 138-149 lộ373E11.13 Điện lực Kiến Xương quản lý; công nhân Nguyễn Văn A, Điện lực Kiến Xương trên đường đi làm trở về trụ sở bị tai nạn giao thông; hệ thống bị tấn công chiếm quyền điều khiển và mã hóa dữ liệu các máy chủ tại Trung tâm điều khiển xa. Với các tình huống giả định trên, Công ty Điện lực Thái Bình đã huy động trên 100 công nhân cùng xe ô tô chở dụng cụ, vật tư tham gia khắc phục thiên tai tại các điểm xảy ra sự cố.



Điện lực thành phố triển khai nhân lực, vật tư để khắc phục sự cố trạm biến áp tại buổi diễn tập.

Thông qua diễn tập giúp cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Thái Bình nắm chắc các kỹ năng, quy trình hoạt động trong xử lý các tình huống sự cố lưới điện, thiết bị điện, hạn chế tối đa các thiệt hại và khắc phục các tình huống sự cố do thiên tai gây ra.

MANH THẮNG